

## LỜI KHAI MẠC KỶ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHOÁ VI

**Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!**

**Thưa các vị đại biểu Quốc hội!**

**Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời!**

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, hôm nay HĐND tỉnh khoá VI tổ chức kỳ họp thứ 2 trong không khí tin tưởng phấn khởi về sự thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII đã bầu ra các vị đứng đầu Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao và các bộ ngành trung ương, để tổ chức, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN trong thời kỳ mới.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu khách mời, các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự kỳ họp đồng đủ. Xin gửi đến các đồng chí và các quý vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

***Kính thưa quý vị đại biểu!***

6 tháng đầu năm 2011, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ta tiếp tục chịu sự tác động liên tục của tình hình chính trị, an ninh, kinh tế của khu vực và thế giới trong đó có vấn đề biển Đông. Nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định, lạm phát và giá các mặt hàng có chiều hướng leo thang, tỷ giá vàng, ngoại tệ và lãi suất diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và người dân; thời tiết và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng nhất định đến sản xuất và đời sống của người lao động. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua khó khăn và bằng nhiều biện pháp tích cực của UBND, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong tỉnh nên tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011 vẫn cơ bản ổn định và đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 70% KH cả năm (tăng 53% so với cùng kỳ năm 2010); Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 60,9% KH cả năm (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2010); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2010; Cải cách hành chính có chuyển biến; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả cụ thể; An sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao, công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo sức khoẻ nhân dân tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2011 còn nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng trưởng đạt thấp so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm; Việc thu hút vốn đầu tư và khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với cùng kỳ năm 2010; Chủ trương cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ gặp khó khăn; Tình hình lao động, việc làm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn xã hội vẫn còn là những vấn đề bức xúc.

### ***Kính thưa quý vị đại biểu!***

Để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và xem xét quyết định kế hoạch, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII; xem xét Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2011; xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 của tỉnh; xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách 7 huyện thí điểm không tổ chức HĐND; xem xét Báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Khoá V đến nay; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Báo cáo về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; xem xét Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Bên cạnh các nội dung theo Luật định, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét Đề án về xây dựng quỹ Quốc phòng- An ninh nhằm tăng cường công tác Quốc phòng-An ninh ở cơ sở.

Để bảo đảm tính thông nhất và hiệu quả trong hoạt động của HĐND tỉnh khoá VI, tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và xem xét sửa đổi, bổ sung ban hành chế độ, định mức chi tiêu hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

### ***Thưa quý vị đại biểu!***

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VI là kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng, diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Do vậy, đề kỳ họp đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, để đóng góp nhiều ý kiến thiết thực quyết định đúng thẩm quyền góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp đề ra.

Trên cơ sở các ý kiến chất vấn và phát biểu của các đại biểu HĐND và đại biểu mời, tôi đề nghị UBND tỉnh có sự phân công tiếp thu, giải trình, phân tích để HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét quyết định.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VI. Một lần nữa chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*